



6 มีนาคม 2558 หน้า 22

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบวาตภัย

นายวีระ คามตะสีลา ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.กาฬสินธุ์ เผยว่า จากเหตุการณ์พายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นช่วงที่ผ่านมา พบว่า มีความรุนแรงมากที่สุดในรอบ 60 ปี ส่งผลให้มีพื้นที่ที่ได้รับ ความเสียหายครอบคลุม 3 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 3 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีทั้งสวนยางเปิดกรีดและยังไม่เปิดกรีดเป็นจำนวนมาก ทาง สกย. จ.กาฬสินธุ์ ได้ให้คำแนะนำถึงข้อปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรเจ้าของสวนยางที่ยังไม่เปิดกรีด หรือเปิดกรีดแต่เสียหายหักแบบกระจัดกระจาย ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ของ สกย.

โดยให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนกับ ผู้ใหญ่บ้านเพื่อส่งให้ทางจังหวัดพิจารณาช่วยเหลือ ซึ่งจากการสำรวจพบว่า มีเกษตรกรที่ได้รับ ความเสียหาย 99 ราย ต้นยางเสียหายกว่า 11,400 ต้น และสวนยางที่เข้าเกณฑ์ของ สกย. เพื่อให้ความช่วยเหลือ สวนยางที่เปิดกรีดแล้ว และหักโค่นได้รับความเสียหายตั้งแต่ 2 ไร่ขึ้นไป เจ้าของสวนมีความประสงค์จะยื่นขอรับการ ปลุกแทน 8 ราย.



6 มีนาคม 2558 หน้า 10



● เรื่องช่วยชาวยางประสบวาทภัย

กาฬสินธุ์ - นายวีระ คามตะสีลา ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์พายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับความเสียหายครอบคลุม 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 หมู่ 2 และ หมู่ 3 ต.เชียงเครือ อ.เมือง มีทั้งสวนยางเปิดกรีดและยังไม่เปิดกรีดทาง สกย.กาฬสินธุ์ จึงแนะนำเจ้าของสวนยางที่ยังไม่เปิดกรีด หรือเปิดกรีดแต่เสียหายหักแบบกระจัดกระจาย ให้เร่งลงทะเบียนกับผู้ใหญ่บ้าน เพื่อส่งให้จังหวัดพิจารณาช่วยเหลือ ซึ่งจากการสำรวจพบมีเกษตรกรได้รับความเสียหายทั้งสิ้น 99 ราย ต้นยางเสียหาย 11,400 ต้น ในส่วนที่เสียหายตั้งแต่ 2 ไร่ขึ้นไป จำนวน 8 ราย พื้นที่เสียหาย 90 ไร่ เกษตรกรขอรับการปลูกแทนอย่างไรก็ตาม สกย.ได้รับคำขอเป็นที่เรียบร้อย และจะให้การช่วยเหลือต่อไป



6 มีนาคม 2558 หน้า 14

เมืองคอนเปิดตลาดยางพวงราคา ลดรายจ่ายค่าขนส่งชาวสวนรายย่อย

ที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต 1 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันก่อน นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ. เปิดตลาดยาง สกย.อ.เมือง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ นายจรุง จุลเดช หัวหน้าสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง อำเภอเมือง กล่าวว่า ตลาดยาง สกย.อ.เมือง เป็นหนึ่งในจำนวน 3 ตลาด ได้แก่ สกย.อ.ท่าศาลา และ สกย. อ.ร่อนพิบูลย์ เป็นหนึ่งในโครงการแก้ไขปัญหายางพาราตามโครงการมูลนิธิทักกันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขายสร้างมาตรการเสริมตามแผนพัฒนายางพาราทั้งระบบและเพื่อรักษาระดับราคาขายให้มีเสถียรภาพเป็นการให้บริการซื้อ-ขายยางที่เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปขายยังตลาดกลางยางพารา สำหรับหลักเกณฑ์การนำยางมาขายในตลาด สกย.อ.เมือง นี้จะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มชาวสวนยาง สกย. หรือเกษตรกรรายย่อย รับซื้อยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันคุณภาพยางเป็นไปตามมาตรฐานสถาบันวิจัยยางการซื้อ-ขายยางจะใช้วิธีประมูลราคาตามราคาจากตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชซึ่งจะเปิด

ทำการทุก ๆ วันจันทร์

ด้าน นายพีระศักดิ์ กล่าวว่า ตนเป็นห่วงเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมากซึ่งนโยบายของรัฐบาลออกมาดีแต่การปฏิบัติไม่ได้ดังนั้นการที่เกษตรกรชาวสวนยางในนามภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จว. ได้ออกมาเรียกร้องหรือมาแสดงความจริงที่เกิดขึ้นในขณะนี้บ่อยครั้งและชมเชยจึงต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานกันอย่างสุจริตโปร่งใส เพราะหากเกิดทุจริตขึ้นมาแล้วทุกอย่างก็เป็นปัญหา ยิ่งรัฐบาลเน้นในเรื่องของการปราบทุจริตคอร์รัปชันนครศรีธรรมราชจึงอยากขอเรียกร้องอย่าให้มีโดยเด็ดขาด

หากพบหรือมีข้อมูลใดที่ส่งไปในแนวทางที่ไม่โปร่งใสขอให้แจ้งมาที่ตนโดยตรงได้ตนพร้อมที่จะแก้ไขทันทีไม่ปล่อยไว้อย่างแน่นอน สำหรับการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับชาวสวนยางในเวลานี้ได้หาพื้นที่โก่มาล้างในสวนยางควบคู่ไปกับการจำหน่ายข้าวราคาถูก.



6 มีนาคม 2558 หน้า 28

สกลฯ แล้งทำยางผลผลิตลด

นางเกศรินทร์ แสงโยธา อายุ 53 ปี เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา บ้านทานตะวัน ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร กล่าวว่า กลุ่มผู้ปลูกยางพารา อ.สว่างแดนดิน กำลังวิตกกังวลได้จากการกรีดยางพารา นอกจากจะประสบปัญหากับราคารับซื้อยางทุกประเภทตกต่ำแล้ว ขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูแล้ง จะส่งผลให้พื้นที่ปลูกยางพารา ในเรื่องการขาดน้ำ ทำให้ไม่เหมาะในการเปิดหน้ายางเพื่อกรีดยางพารา สภาวะภัยแล้งยังส่งผลให้ใบต้นยางเหี่ยวเฉาร่วงหล่น และอีกไม่กี่สัปดาห์เกษตรกรสวนยาง ต้อง

ปิดหน้ายางพารา เพื่อรักษาต้นยางพาราให้อยู่รอดผ่านช่วงวิกฤตภัยแล้งเป็นเวลา 2 เดือน ดังนั้น เกษตรกรสวนยางส่วนมากต้องหันไปรับจ้างทำงานอย่างอื่นแทน ส่วนรายที่ไม่มีหนทาง ต้องจำใจกรีดยางต่อไป แม้จะรู้ว่าผลผลิตจะได้น้อยกว่าปกติเป็นอย่างมาก และเสี่ยงต่อต้นยางพาราล้มตาย เช่น จากผลผลิตน้ำยางที่เคยได้ 200 กิโลกรัม ก็จะลดลงเหลือ 60-70 กิโลกรัมเท่านั้น จึงทำให้เกษตรกรเดือดร้อนเข้าไปอีก

นางเกศรินทร์กล่าวว่า สำหรับโครงการแก้หนี้รายย่อยในวงเงิน 116,000 ล้านบาทของ

รัฐบาลที่กำลังจะช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งมี 3 กลุ่ม กลุ่มผู้ปลูกยางพาราอยู่ในกลุ่มที่ 3 ที่จะช่วยเหลือในเรื่องปัญหาการค้าขายตกต่ำ โดยจะยืดเวลาชำระดอกเบี้ย รวมถึงให้สินเชื่อเพิ่มเติม ในการปลูกพืชอื่นทดแทนและประกอบอาชีพเกษตรกรเสริมเพื่อประกอบรายได้นั้น ตนอยากให้รัฐบาลรีบเร่งดำเนินการสำรวจ และทำการช่วยเหลือ ลำพังราคาขายตกต่ำก็ลำบากมากพอแล้ว ขณะนี้ภัยแล้งส่อเค้ารุนแรงและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรสวนยางเพิ่มเข้ามาอีก



6 มีนาคม 2558 หน้า 1, 6 (1)

บิกชรก.ดึงรับบินประหยัด เปลี่ยนไฟล์ที่นั่งโลว์คอสต์

บิก ชรก.หนุนนโยบายนายกฯ เดินทางในประเทศไทยดีตัวประหยัด ซึ่ปักตินั่งโลว์คอสต์ อยู่แล้ว ‘พาณิชย์’ขงมาตรการพุงราคาข้าว เปลือกนาปริงเสนอ นบข. อุดหนุนดอกเบีย 3% โรงสีร่วมโครงการ ซื่อเก็บสต็อก 3 ล้าน ตัน ก.เกษตรฯห่วงถูกตีกลับ สวนทางเบรก ปลุกข้าวหน้าแล้ง (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

โลว์คอสต์

บิกชรก.ชวนรับบินประหยัด

จากกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประทานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องผู้บริหารกระทรวงต่างๆ ตั้งแต่ระดับอธิบดีขึ้นไป หากจะไปประชุมหรือดูงานในประเทศขอให้นั่งเครื่องบินชั้นประหยัด รวมทั้งลดจำนวนการดูงานต่างประเทศลงนั้น

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ตามปกติผู้บริหารของกรมเจ้าท่า เดินทางด้วยสายการบินต้นทุนต่ำ (โลว์คอสต์ แอร์ไลน์) อยู่แล้ว หรือโดยสารในชั้นประหยัดอยู่เสมอ เนื่องจากจังหวัดที่ฝังงานที่ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมมักจะเป็น จังหวัดเล็กๆ สายการบินขนาดใหญ่อย่าง การบินไทยไม่มีเส้นทางการบินไปยังจังหวัด เหล่านั้น แต่หากเดินทางไปจังหวัดที่เป็น แหล่งท่องเที่ยว เช่น จังหวัดภูเก็ต จะเลือก ใช้บริการสายการบินไทยชั้นธุรกิจ ทั้งนี้การ คัดเลือกสายการบินที่จะเดินทางจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเที่ยวบิน เพราะเดินทาง จะไปเข้าเย็นกลับ

นายจุฬา กล่าวว่า สำหรับการศึกษาดูงาน ต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2558 กรม เจ้าท่าไม่ได้ตั้งงบส่วนนี้ไว้เฉพาะ แต่การ

ศึกษาดูงานต่างประเทศในแต่ละครั้งจะใช้งบ ที่ถูกบรรจุไว้ในโครงการก่อสร้างต่างๆ แทน อย่างไรก็ตาม การดูงานต่างประเทศมีความ จำเป็นอย่างยิ่งต่องานเชิงวิศวกรรม เพราะ เป็นงานออกแบบและเป็นงานเชิงโครงสร้าง ที่ต้องเรียนรู้แนวทางการจัดการงานของ ผู้รับเหมาก่อน

ปลัดเกษตรฯนั่งแต่โลว์คอสต์

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กล่าวว่า ตามระเบียบการการไป ดูงานทั้งในและนอกประเทศ กรมบัญชีกลาง จะส่งหนังสือมาเพื่อแจ้งให้ทุกกระทรวงทราบ ว่า ข้าราชการในระดับที่ 9 ขึ้นไป หรือระดับ อธิบดี และปลัดกระทรวงจะสามารถนั่งเครื่องบินชั้นธุรกิจได้ ขณะที่รองอธิบดีหรือระดับต่ำกว่าลงมาจะต้องนั่งเครื่องบินชั้นประหยัด ซึ่ง ที่ผ่านมากกระทรวงเกษตรฯได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบนั้นมาโดยตลอด โดยเฉพาะการบิน ภายในประเทศ ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ มักบินในชั้นประหยัดประจำ เนื่องจากใช้ระยะเวลาไม่นาน

“ท่านนายบักฯจับข้าราชการในระดับ รองอธิบดีให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ เชื่อว่าทางกรมบัญชีกลางอาจจะส่งหนังสือ มาถึงกระทรวงในเร็วๆ นี้ถึงข้อปฏิบัติ ซึ่ง ข้าราชการเองก็พร้อมปฏิบัติตาม ผมเองก็นั่ง สายการบินนกแอร์ชั้นโลว์คอสต์เวลาบินใน ประเทศ เพราะประหยัดและใช้เวลาไม่นาน ก็ถึง ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด” นายชวลิต กล่าว

อธิบดีพม.พร้อมทำตามมตินายกฯ

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า เห็นด้วยกับ นโยบายของนายบักฯในการเดินทางโดยเครื่องบินชั้นประหยัด จำได้ว่ากฎระเบียบนี้เคย ออกมานานแล้ว ให้ข้าราชการระดับ 10 นั่ง ชั้นบิซิเนสได้ ขณะที่ต่ำกว่านั้นให้บินชั้น ประหยัด ซึ่งมีการปฏิบัติตามมาโดยตลอด แม้จะยกเลิกคำสั่งไปแล้ว สมัยนี้สายการบิน โลว์คอสต์เกิดขึ้นเป็นตัวเลือกมากมาย ยิ่ง บินในประเทศใช้เวลาไม่นานยิ่งเห็นด้วย จะได้ช่วยกันประหยัด ไม่จำเป็นต้องเสียเงิน มากมาย

สธ.ทำนส.กำชับ‘รัดเข็มขัด’

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวง สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ผู้บริหาร สธ.ได้ ดำเนินการตามกฎระเบียบมาโดยตลอด เมื่อ ต้น นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ.ได้แจ้ง อย่างไม่เป็นทางการในกรณีดังกล่าวแล้ว และ ในวันที่ 5 มีนาคม จะมีการประชุมผู้บริหาร สธ. คาดว่าจะมีการแจ้งให้ทราบเรื่องนี้เช่นกัน เชื่อว่าอธิบดีและผู้บริหารทุกคนพร้อมปฏิบัติ ตามแน่นอน

ส่วนเรื่องทีนายบักฯต้องการให้ทุก กระทรวงต้องมีแอปพลิเคชันเว็บไซต์ในการ ประชาสัมพันธ์ผลงาน และเปิดเป็นช่อง ทางร้องทุกข์ นพ.วชิระกล่าวว่า ในระดับ หน่วยงาน กรม กองต่างๆ จะมีสายด่วน ทั้ง สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ ยา (อย.) 1556 สายด่วนสุขภาพจิต 1667 อยู่แล้ว

ทพ.อรุณพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช.ได้จัดทำแอปพลิเคชันลิตริ 30 บาท ซึ่งนอกจากจะอำนวยความสะดวกในเรื่องการตรวจสอบสิทธิ แจ้ง สิทธิประโยชน์ต่างๆ แล้ว ยังมีช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ด้วย โดยประชาชนลิตริ 30 บาทที่รับบริการสาธารณสุข หากมีเรื่อง ร้องเรียนสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน ดังกล่าวได้ โดยสามารถดาวน์โหลดฟรี ทั้ง ระบบปฏิบัติการไอโอเอสและระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ ส่วนการเดินทางอย่างประหยัด ผู้บริหาร สปสช.ดำเนินการตามมติ ครม.มา

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

6 มีนาคม 2558 หน้า 1, 6 (3)

พอ สามารถทำได้เพียง 100-200 กิโลเมตร ต่อปี ส่วนถนนเชื่อมประชาคมอาเซียน ได้สำรวจเส้นทางแม่แตง เลียบลำน้ำแม่ก๊ิด ไปยัง ต.หลักแตง อ.เวียงแหง ระยะทาง 80 กิโลเมตร เพื่อสร้างถนนเชื่อมกับจุดผ่อนปรนบ้านหลักแตงไปประเทศพม่า โดยสร้างเป็นถนนลูกรังก่อน

6 มีนาคม 2558 หน้า 8

‘ปีติพงศ์’รับข่าว-ยาง ปีนี้ราคาไม่กระเตื้อง

สั่งเช็คความพร้อมเกษตรกร
ก่อนอัดฉีดเพิ่ม 5 หมื่นล้านบาท

“ปีติพงศ์”ยอมรับราคาข้าว ยางไม่กระเตื้องขึ้นแน่
ภายในรอบปีนี้ สั่งเช็คความพร้อมความต้องการ
เกษตรกร เตรียมอัดฉีดเพิ่ม 5 หมื่นล้านบาท

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภายใน
ระยะเวลา 1 ปีนี้ราคาข้าว และ ยางพารา คงไม่
ปรับตัวขึ้นสูงได้มากกว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากราคา
น้ำมันในตลาดโลกอาจมีการซึ่ม หรือเคลื่อนไหว
แบบไซด์เวย์ในกรอบแคบๆ ในช่วง 2 ปีนี้บจากนี้
ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวตามไป ประกอบ
กับเงินบาทแข็งค่าขึ้น ไม่เป็นผลดีต่อราคาสินค้า
เกษตรที่ส่งออก

ดังนั้นภาคเกษตรไทยต้องพึ่งตัวเองไปก่อน
ที่ผ่านมารัฐบาลก็มีการผลักดันโครงการชดเชย
รายได้ให้เกษตรกร รายละ 1,000 บาท/ไร่ รายละ
ไม่เกิน 15 ไร่ หรือ 15,000 บาท ในพื้นที่ที่แล้ง
ซ้ำซาก พร้อมปล่อยเงินให้ประกอบอาชีพชุมชน
ละ 1 ล้านบาท ครอบคลุม 3,052 ตำบล

กระทรวงเกษตรสั่งให้ สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) ประเมินผลของมาตรการที่
รัฐบาลช่วยเหลือภาคเกษตรในหลายมิติ ลงลึกไปถึง
รายได้ รายจ่ายของเกษตรกร ในแต่ละวันว่ามีความ
สมดุล หรือเกษตรกรอยู่กันอย่างไร เพื่อนำผลของ
มาตรการของรัฐบาลมาประกอบการช่วยเหลือ ในการเติม
เงินและสร้างรายได้ให้ภาคเกษตร จากงบประมาณ
ที่ตั้งไว้เดิมอีกประมาณ 5 หมื่นล้านบาท แต่การ
จะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร จะนำเงินใส่เข้าไปใน
กระบี่ปลาย โดยไม่เกิดผลผลิตและพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกร กระทรวงเกษตรคงไม่ดำเนินการ
แน่ เพราะถือเป็นภาระให้กับรัฐบาล

อย่างไรก็ตามเบื้องต้นจากการสำรวจการนำ
เงินจากโครงการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรชาวสวน
ยางและชาวนาข้าว 1,000 บาท/ไร่ รายละไม่เกิน
15 ไร่ หรือ 15,000 บาท พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
เก็บเงินไว้เพื่อใช้ในการซื้อปุ๋ยและอุปกรณ์
และปัจจัยการผลิตในฤดูกาลถัดไป ประมาณ
40-60% ของเงินที่รัฐบาลจ่ายเพื่อชดเชยรายได้

ซึ่งน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาคเกษตร แสดงให้
เห็นว่าเกษตรกรไทย อยู่อย่างพอเพียง รู้เก็บรู้ใช้
มีการวางแผนเพื่อเพาะปลูก ในฤดูกาลถัดไป
อาจเป็นสัญญาณให้เห็นว่าเกษตรกรไทยมี
ความเข้มแข็งขึ้น รู้จักวางแผนเพื่อการลงทุน
เก็บเงินไว้เพื่อใช้ในฤดูกาลผลิตถัดไป

ทั้งนี้หลังจากรัฐบาลเข้ามาทำงานประมาณ
6 เดือนได้ผลักดันมาตรการช่วยเหลือรายได้
และปัจจัยการผลิตไปหลายมาตรการแล้ว แต่
สิ่งที่มองว่าเป็นตัวการถ่วงการพัฒนาและปรับ
โครงสร้างภาคเกษตร ทั้งข้าว หรือยางพารา
คงเป็นเรื่องของหนี้สินเกษตรกร ที่ในส่วนของ
ธ.ก.ส.ที่ผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
เศรษฐกิจ รวมไปถึงเรื่องหนี้สินที่อยู่ในกองทุน
ในสังกัดกระทรวงเกษตร ที่ขณะนี้ได้คุยกับ
กระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียง
ให้ ครม.ชุดใหญ่พิจารณา คาดว่าเร็วที่สุดน่าจะ
เป็นลัปดาห์หน้า

“งบประมาณ 5 หมื่นล้านบาทที่เคยขอ
กระทรวงคลังไว้ จะนำมาช่วยเหลือและฟื้นฟูภาค
เกษตร เมื่อผลักดันหลายมาตรการออกมา เริ่ม
เห็นผล เห็นสัญญาณความแข็งแรงของภาคเกษตร
การปรับโครงสร้างน่าจะมากถูกทางแล้ว จากนั้นจะ
ผลักดันมาตรการที่ต้องใช้เงินจำนวนมากๆ ออก
มา ก็อยากให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อ
การปรับโครงสร้าง เพื่อให้ภาคเกษตรเข้มแข็งและ
ยั่งยืน จึงต้องเช็คสุขภาพภาคเกษตร เกษตรกร
ในทุกด้าน เพื่อให้รู้ว่ามีจุดอ่อนตรงไหนที่ภาค
รัฐจะเข้าไปดูแล”นายปีติพงศ์ กล่าว

สำหรับปัญหาน้ำแล้งปี 2558 คาดว่าจะ
กระทบต่อภาคเกษตร ประมาณ 0.5% ของ
ผลิตภัณท์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) แต่
ผลกระทบมากที่สุด คงเป็นกระทบต่อชาวนา
ผู้ปลูกข้าว เพราะเป็นเกษตรกรจำนวนมากที่สุด
ของไทย โดยภาวะน้ำแล้งส่งผลกระทบต่อ
บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เพราะขณะนี้
ในพื้นที่ชลประทานเหลือพื้นที่ปลูกข้าว 3.61
ล้านไร่ ที่ยังไม่เก็บเกี่ยว ในส่วนนี้ถ้ากังวลว่า
จะเกิดความเสียหาย โดยในช่วงฤดูแล้ง มีการ
เพาะปลูกข้าวนาปรังเขตชลประทานทั่วประเทศ
4.99 ล้านไร่ เก็บเกี่ยว 1.19 ล้านไร่ เบื้องต้น
เสียหายสิ้นเชิง 1.77 แสนไร่

6 มีนาคม 2558 หน้า 8

รัฐให้ทำไรราคาข้าว-ยางขี้นยา หว่านเงินอีก5หมื่นล้านช่วยเหลือเกษตรกร

กระทรวงเกษตรฯเตรียมควักเงินอีก 50,000 ล้านบาทช่วยเหลือเกษตรกร ปีติพงศ์ ยอมรับข้าว-ยางพาราราคาตกประมาณนี้ไปอีกอย่างน้อย 1 ปี เพราะน้ำมันยังงโงหัวไม่ขึ้น บวกกับศก.โลกชะลอตัวและเงินบาทแข็งค่า

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า มั่นใจได้ว่าภายใน 1 ปี ราคาข้าว และยางพาราคงไม่สูงขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกอาจมีการซึ่ม หรือเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ในกรอบแคบๆ ไปสักประมาณ 2 ปีนับจากนี้ ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวตามไป ประกอบกับเงินบาทแข็งค่าขึ้นไม่เป็นผลดีต่อราคาสินค้าเกษตรที่ส่งออก

“ภาคเกษตรไทยต้องพุงตัวเองไปก่อน ที่ผ่านมารัฐบาลก็มีการผลักดันโครงการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรรายละ 1,000 บาท/ไร่ รายละไม่เกิน 15 ไร่ หรือ 15,000 บาท ในพื้นที่ที่แล้งซ้ำซาก ก็ปล่อยเงินให้ประกอบอาชีพชุมชนละ 1 ล้านบาท ครอบคลุม 3,052 ตำบล”

กระทรวงเกษตรฯสั่งให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประเมินผลของมาตรการที่รัฐบาลช่วยเหลือ ภาคเกษตรในหลายมิติ ลงลึกไปถึงรายได้ รายจ่ายของเกษตรกรในแต่ละวันว่ามีความสมดุล หรือเกษตรกรอยู่กินกันอย่างไร เพื่อนำผลของมาตรการของรัฐมาหามาตรการช่วยเหลือ ในการเติมเงินและสร้างรายได้ให้ภาคเกษตร จากงบ

ประมาณที่ตั้งไว้เดิมอีกประมาณ 5 หมื่นล้านบาท

แต่การจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร จะนำเงินใส่เข้าไปในกระเป๋าเลยโดยไม่เกิดผลผลิตและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร กระทรวงเกษตรฯคงไม่ดำเนินการแน่ เพราะถือเป็นภาระให้กับรัฐบาล

รัฐบาลเข้ามาทำงานประมาณ 6 เดือน ผลักดันมาตรการช่วยเหลือรายได้และปัจจัยการผลิตไปหลายมาตรการแล้ว แต่สิ่งที่มองว่าเป็นตัวการถ่วงการพัฒนาและปรับโครงสร้างภาคเกษตร ไม่ว่าจะเป็นข้าว หรือยางพารา คงเป็นเรื่องของหนี้สินเกษตรกร ที่ในส่วนอง ธ.ก.ส.ที่ผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) เศรษฐกิจรวมไปถึงเรื่องหนี้สินที่อยู่ในกองทุนในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่ขณะนี้ได้คุยกับกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว รอเหลือเพียงให้ กรม.ศุคใหญ่พิจารณา

สำหรับงบประมาณ 5 หมื่นล้านบาทตามที่เคยขอกระทรวงการคลังไว้ ว่าปีนี้จะนำมาช่วยเหลือและฟื้นฟูภาคเกษตร เมื่อผลักดันหลายๆ มาตรการออกมา เริ่มเห็นผล เห็นสัญญาณความแข็งแรงของภาคเกษตร การปรับโครงสร้างน่าจะมาถูกทางแล้ว จากนั้นจะผลักดันมาตรการที่ต้องใช้เงินจำนวนมากๆ ออกมา ก็อยากให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการปรับโครงสร้าง เพื่อให้ภาคเกษตรเข้มแข็งและยั่งยืน

6 มีนาคม 2558 หน้า 9

SCIWATCH

: อินเดียนั้นเด่นเครื่องสำอางพารา

นายนเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ทีเซลส์) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงการเข้าร่วมงานไปโอเอเชีย 2015 ประเทศอินเดีย พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) บริษัทออสเทรียโนวา บริษัท เมกาวิแคร์และผู้จัดงานไทยแลนด์แล็บ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ อาทิ เครื่องสำอางจากสารสกัดยางพารา ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รวมถึงการชักชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนนักลงทุนจากอินเดีย เข้าร่วมงาน Thailand LAB 2015 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและสัมมนา ด้านเทคโนโลยี เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จะจัดขึ้นในวันที่ 9-11 ก.ย.นี้ ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

ขณะที่การเข้าร่วมงานไปโอเอเชียครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก นอกจากได้รับทราบถึงสถานการณ์การพัฒนาผลิตยาสามัญ ยาสามัญใหม่ ชีวิตวัตถุและงานบริการทางการแพทย์ การพัฒนางานวิจัยในระดับคลินิก ในมุมมองเชิงลึก และด้านการเปรียบเทียบของอินเดียแล้ว บุญนิธิบรรดการของไทยยังได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงาน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดธรรมชาติ ความร่วมมือวิจัยกับภาคเอกชนไทยด้านยาและการทดสอบในคน โครงการจีโนมทางการแพทย์และการขึ้นทะเบียนยาในไทย โดยถูกนำเสนอข่าวในสื่ออินเดียอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การเจรจาธุรกิจและความร่วมมือกว่า 20 ราย

นอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือระหว่างทีเซลส์กับสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งเอเชีย หรือ FABA ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐเตลังกานา โดยรับที่จะนำภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักธุรกิจ นักลงทุน เข้าร่วมงานไทยแลนด์แล็บ 2015 อีกด้วย ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายของความร่วมมือที่ดีในอนาคต

6 มีนาคม 2558 หน้า 14

เกษตรฯโทรโข่ง

กลัวน้ำว่า



ชกเสี้ยกั



อันวาย ปะติเส

ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่าย...ตลอดจนจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกยาง มีความสำคัญมากในการนำไปใช้

เพื่อแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ

เพราะหากขาดข้อมูลเหล่านี้หรือ มีข้อมูลไม่เพียงพอ อาจทำให้การแก้ไขปัญหาละปะละปะ เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลา ที่สำคัญเกษตรกรผู้ปลูกยางยังจมปลักอยู่กับความเดือดร้อน อันเนื่องจากการแก้ไขปัญหาคารายของรัฐบาลล้มเหลว

เพื่อแก้ปัญหาและเตรียมความพร้อมในฤดูกาลผลิตยางปี 2558/2559 นายอันวาย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้จัดประชุมวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ เพื่อชี้แจงการบริหารจัดการแก้ไขปัญหายางพาราด้วยกลไกคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมจระระดับจังหวัดทั้ง 69 จังหวัด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสื่อสาร 2 ทางระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค รวมทั้งคณะกรรมการที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราในระดับจังหวัด

นายอันวาย กล่าวว่ ได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัดทำแผนการผลิตและการจำหน่ายยางพาราในฤดูกาลผลิตปี 2558/2559 ทั้ง 12 เดือนส่งมายังส่วนกลาง ประกอบด้วย ข้อมูลประมาณการสมมูลยางพาราของจังหวัด โครงสร้าง

อุตสาหกรรมยางพารา ระบบตลาด ราคาและปริมาณยางพาราในตลาดของจังหวัดรวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ยางพาราของจังหวัด

โดยข้อมูลที่ได้จะนำมาวางแผนการผลิตและจำหน่ายยางพาราของประเทศโดยรวม โดยให้ส่งข้อมูลในวันที่ 5 มี.ค. 2558 คาดว่าจะนำแผนมาปฏิบัติได้ประมาณเดือนพ.ค. นี้ เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)

นอกจากนี้ ยังได้รับฟังสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดด้วย เช่น ต้องการให้สนับสนุนขยายตลาดกลางให้กว้างขวางขึ้น การปรับระบบหมุนเวียนที่อยู่ในตลาด การขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่จะเข้ามาขายยางในตลาดโดยแบ่งเกรดออกเป็นรายใหญ่ รายปานกลาง และรายเล็ก เพื่อแยกการบริหารจัดการให้เกิดความชัดเจน ซึ่งเป็นข้อเสนอที่ดี

การจัดทำข้อมูลและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรเป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งที่ชาวสวนยางต้องการ คือ ราคาขายที่ดีกว่าในปัจจุบันนี้

ชกเสี้ยกัลิครับ อย่าเอาแต่ร้ายอย่างเดียว

นานมาแล้วที่รัฐบาลประกาศใช้มาตรการต่างๆ เพื่อให้ราคายางดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินหลายหมื่นล้านบาท แจกเงินชาวสวนยางไร่ละ 1,500 บาท และมาตรการอื่นๆ อีกมากมาย แล้วได้ผลไหม

ไหนราคายางก็โลฯ ละ 80 บาทตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าขัฒเคลื่อนยุทธศาสตร์คสช. บอกว่าเป็นเรื่องกล้วยๆ ทำได้

วันนี้ยางถ้วยที่อีสานราคาโลละ 17 บาท ขณะที่รัฐบาลที่แล้วโลละ 40-50 บาท

ฟังเพลงคิดถึง “ยางโลร้อย” ของ เอกชัย ศรีวิชัย นักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่เผยแพร่ทางโซเชี่ยล แล้ว...

สงสารดีไหมนี้? ■



6 มีนาคม 2558 หน้า 14

ชาวสวนยางบุรีรัมย์แห่ยื่นกู้ธกส. เฮรับรัฐบาลหนุนครัวเรือนละแสน ทุนทำอาชีพเสริมแก้ยางตกต่ำ

เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่บุรีรัมย์ ยื่นกู้เงินครัวเรือนละ 100,000 ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม แล้วกว่า 900 ราย เพื่อนำเงินไปลงทุนประกอบอาชีพเสริม หลังประสบปัญหาราคายางตกต่ำ คณะกรรมการระดับจังหวัดเร่งพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่รัฐบาลมีโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริมวงเงินครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ซึ่งเป็น 1 ใน 16 มาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคายางพาราลดต่ำของรัฐบาล

สำหรับที่ จ.บุรีรัมย์ มีเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วกว่า 900 ราย จากที่ทั้งจังหวัดมีเกษตรกรผู้ปลูกยางพารากว่า 15,000 ราย พื้นที่ปลูกกว่า 200,000 ไร่ โดยเกษตรกรที่ยื่นความจำนงกู้เงินในโครงการดังกล่าว ส่วนใหญ่ต้องการจะนำเงินไปลงทุนประกอบอาชีพด้านการเกษตร อาทิ เลี้ยงสัตว์ ทำประมง และเพาะปลูกพืชอายุสั้น เพื่อนำไปขายเป็นอาชีพและรายได้เสริมเข้าครัวเรือน

ซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่วมกันในโครงการดังกล่าวแล้ว แต่ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของทางธนาคารเพื่อเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เชื่อว่าจะทำการตรวจสอบแล้วเสร็จและอนุมัติในเร็วๆ นี้

นายวันชัย ทิพย์อักษร เกษตร จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยดังกล่าว เชื่อว่าจะสามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคายางพาราลดต่ำได้ สำหรับคุณสมบัติของเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางรายจริง มีสิทธิ์กู้ได้เพียง 1 สิทธิ์ต่อครัวเรือน สามารถชำระหนี้เงินกู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด แต่หากเกษตรกรรายใดไม่สามารถชำระเงินกู้คืนได้ในเวลาที่กำหนด ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สามารถปรับเงื่อนไขการกู้เงิน และเรียกเก็บดอกเบี้ยได้ตามข้อบังคับ



6 มีนาคม 2558 หน้า B 12

ทันสถานการณ์

อ.ส.ย.ส่งมอบยางให้จีน 4 หมื่นตัน

นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภายในเดือน มี.ค.นี้ องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) จะส่งมอบยางพาราในสต็อกรัฐบาล 4 หมื่นตัน ให้บริษัท ไทหนาน จากจีน ซึ่งทำสัญญาซื้อขายจากสต็อกรัฐบาลในปริมาณ 2 แสนตันที่ราคา 63 บาท/กิโลกรัม และมั่นใจว่าในปีนี้อายุยางแผ่นรมควันชั้น 3 จะไม่ต่ำกว่า 60 บาท/กิโลกรัมแน่นอน

ทั้งนี้ ปัจจุบันรัฐบาลมียางในสต็อก 3.2 แสนตัน แบ่งเป็นยางที่ได้จากโครงการแทรกแซงของรัฐบาลชุดก่อน 2.1 แสนตัน และจากรัฐบาลชุดนี้ 1.1 แสนตัน

6 มีนาคม 2558 หน้า 23

ราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2558

ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ		ข้าวเหนียว10%เมล็ดยาว (ใหม่)	
ชนิดข้าว	ราคา 100 ก.ก.	ราคา 100 ก.ก.	
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 เก่า	3250-3300	ข้าวเหนียว10%เมล็ดสั้น (ใหม่)	1800-1900
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ใหม่	2850-2900	ปลายข้าวเหนียวอีวันเลิศพิเศษ	1700
ข้าวหอมปทุมธานี (อีจสี)	2000-2050	ปลายข้าวเหนียวอีวันเลิศธรรมดา	1650
ข้าวขาว 100% ชั้น 2	1250-1270		
ข้าวขาว 5%	1215-1230	ข้าวคัดขายบริโภคภายใน	
ปลายข้าวหอมมะลิ (ใหม่)	1010-1020	ข้าวเก่า	ราคา 100 ก.ก.
ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ไม่อีจสี)	980-1000	ข้าวขาว 100% ชั้น 1	2000
ปลายข้าวขาวอีวันเลิศ	930	ข้าวขาว 100% ชั้น 2	1700
ปลายข้าวขาวสวีเดน	880-900	ข้าวขาว 5%	1600
รำข้าวขาว (ก.ก.)	9.80-10.00	ข้าวหอมก่ำก้วยเดี่ยว	1380
ข้าวมัน 100% สีเข้ม	1240-1260	อีจสี (หอมมะลิ)	1500
ข้าวมัน 100% สีอ่อน	1220-1230	ชาห่อ (หอมมะลิ) ใหม่	1350
ข้าวมัน 5%	1200	กระสอบจัมโบ้ (2.5 Kg.,ใบละ)	245
ปลายข้าวมัน	880-900	(ไม่รวมVat)	
รำข้าวมัน (ก.ก.)	11.10-11.20	กระสอบจัมโบ้ (2 Kg.,ใบละ)	195
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 ใหม่		กระสอบใหม่ เกรด A (ใบละ)	34.00-38.00
(อีสาม) จ.ขอนแก่น	2300-2500	กระสอบเก่า มีตรา (ใบละ)	2.00-5.00
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 ใหม่		กระสอบเก่า ไม่มีตรา (ใบละ)	5.00-7.00
(เหนือ) จ.เชียงราย	2830-2970		

ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย
โทร.02-235-7863, 235-8449

ราคายาง

ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2558 หน่วย : บาท/กก.				
ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	เมษายน 2558	พฤษภาคม 2558	กรกฎาคม 2558	สิงหาคม 2558
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	61.3	61.05	61.5	61.25
ชั้น 2	60.7	60.45	60.9	60.65
ชั้น 3	60.15	59.9	60.35	60.1
ชั้น 4	59.85	59.6	60.05	59.8
ชั้น 5	59.4	59.15	59.6	59.35
ยางแท่ง				
STR6L	51.20	50.95	51.40	51.15
STR5	49.30	49.05	49.50	49.25
STR10	48.60	48.35	48.80	48.55
STR20	48.20	47.95	48.40	48.15
น้ำยางข้น 60% (High Ammonia 60%)	36.95	36.70	37.15	36.90

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง



6 มีนาคม 2558 หน้า 13



โพลล์..ฟังไว้บ้างก็ดี

เมื่อเร็วๆ นี้ มีการเสนอข่าว ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลงานของรัฐบาลที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นผล การสำรวจของ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัย กรุงเทพ หรือ กรุงเทพโพลล์....ผลโพลล์ ทำให้นายกรัฐมนตรีถึงกับปลง และ โอดครวญ(ตามภาษาหนังสือพิมพ์) ว่า เวลาทำโพลล์ ควรถามความเห็นที่ไม่สร้างความขัดแย้ง เพราะไม่เกิดประโยชน์

เท่าที่ดูจากข่าว ผลการสำรวจของ กรุงเทพโพลล์ คำถามที่ถามก็เป็นความเห็นธรรมดาของการทำโพลล์ และเป็นการ สอบถามความเห็นต่อผลงานของรัฐบาล ในระยะเวลา 6 เดือน เปรียบเทียบ กับ ผลโพลล์เมื่อ 3 เดือนแรก ดูจากคะแนนใน ภาพรวมส่วนใหญ่ก็ลดลงจาก 3 เดือนแรก เล็กน้อย เป็นตัวเลขแค่ไม่กี่จุด เป็นธรรมดา ที่แรกๆ มีการเปลี่ยนแปลง ประชาชนได้ ตั้งความหวังไว้สูง แต่พออยู่ไป ความที่ "ไม่ได้ตั้งใจ" ก็ค่อยๆ เกิดขึ้น เป็นผล ทำให้คะแนนลดลง

แต่บางเรื่อง เช่น ด้านความมั่นคง คะแนนยังสูง แสดงให้เห็นว่าประชาชนเชื่อมั่น และพึงพอใจ ในขณะที่ด้านเศรษฐกิจ คะแนนต่ำ ความจริงตัวท่านนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็น่าจะตอบคำถามนี้ได้ การขึ้นค่ารถเมล์ ขึ้นค่าทางด่วน ขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม ราคาผลผลิตทางการ เกษตรตกต่ำ สินค้าในท้องตลาดราคาสูง เหล่านี้คือเศรษฐกิจของประชาชนทั่วไป เมื่อต้องจ่ายมากขึ้น ใครจะบอกว่าดี

ที่น่าสนใจ และเป็นคำถามที่ ท่านนายกรัฐมนตรี น่าจะพอใจ คือ มีคน จำนวน 68.1% ที่สนับสนุนให้ท่านเป็น นายกรัฐมนตรี พร้อมกันนี้ผู้ที่ตอบ 39.4% เห็นว่าควรปรับ ครม. 36.2% บอกไม่ควรปรับ อีก 24.4% บอกไม่แน่ใจ แต่ในโพลล์ ของกรุงเทพโพลล์ ไม่ได้ระบุว่า ควรปรับ รัฐมนตรีกระทรวงไหน

ส่วน นิต้าโพลล์ ของ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งสำรวจ ความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ "6 เดือน ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา" ส่วนใหญ่ก็เห็นว่านายกรัฐมนตรีทำงานได้ดี และมี 23.52% เห็นว่า ควรปรับครม. พร้อมทั้งระบุด้วยว่ารัฐมนตรี ที่ควรปรับออก 5 คนแรก คือ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรฯ ปิติพงศ์ พิ้งบุญ ญ อยุทธยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เกษตรฯ อำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ อภิรดี ดันตรารักษ์ และ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ล่าสุด มีสวนดุสิตโพล ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทำการสำรวจความคิดเห็นของ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ต่อการบริหารประเทศของ คสช. และรัฐบาลชุดปัจจุบัน ทำการสำรวจเมื่อ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยแบ่งออกเป็น จุดเด่น และ จุดอ่อน ของรัฐบาล และ ความในใจที่อยากบอกรัฐบาล

จุดเด่นของรัฐบาลที่ได้คะแนนสูง ที่สุด 83.43% คือ สามารถแก้ปัญหาที่ สะสมมานานให้ดีขึ้น เช่น การช่วยเหลือ ชาวนา แต่จุดเด่น ด้านความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น ตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวม คะแนน น้อยที่สุด 66.47%

จุดอ่อน ของการบริหารประเทศ ของ คสช. และรัฐบาลปัจจุบัน คะแนน

มากที่สุด 85.01% บอกว่าจุดอ่อน คือ บางตำแหน่งที่เข้ามาทำงานยังขาด ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รองลงมา 80.08% คือ ยังแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ความในใจที่ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อยากบอก คสช. และรัฐบาลมากถึง 89.74% คือ ขอให้ตั้งใจทำงาน มีความ ยุติธรรม พัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้า แสดงว่า ความไม่ยุติธรรมยังคงมีอยู่ในหมู่ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ

ดูจากทุกโพลล์แล้ว ไม่เห็นว่า จะสร้างความขัดแย้งตรงไหน น่าจะเป็น กระจุกสะท้อนให้รัฐบาลเห็นด้วยซ้ำไปว่า ควรปรับปรุงการบริหารประเทศอย่างไร และ ประชาชน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เขา คาดหวังอะไรจากรัฐบาลบ้าง

ส่วนรัฐมนตรีที่ประชาชนเห็นว่า ควรปรับออก ก็ต้องทบทวนตนเองเช่นกัน ไม่ใช่ท่านไม่ทำงาน แต่ท่านทำงานไม่ตรงกับที่ประชาชนคาดหวัง ประชาชนจึงอยาก จะขอเปลี่ยนใจ.....เห็นใหม่.....ไม่ใช่ว่าใคร มาเป็นรัฐมนตรีก็ได้.....

แว่นขยาย



ก.เกษตรฯ เสริมจุดแข็งสหกรณ์นำร่องปาล์ม/ข้าวดีกรอบ 5 ปี

- ThaiPR.net

5 มี.ค. 2558

กรุงเทพฯ--5 มี.ค.--กองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรฯ แจงแผนส่งเสริมจุดแข็งระบบสหกรณ์ พร้อมจัดทำโครงการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมันและข้าวแบบครบวงจร กรอบ 5 ปี ในพื้นที่นิคมสหกรณ์

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบ 99 ปีสหกรณ์ไทย กระทรวงเกษตรฯ ได้วางแนวทางการส่งเสริมระบบสหกรณ์ในส่วนของรัฐบาล ดำเนินการใน 3 ด้าน ได้แก่ 1.การแก้ไขกฎหมายสหกรณ์ เพื่อจะทำให้การดำเนินงานของสหกรณ์มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมถึงจัดหาแหล่งเงินทุนที่จะมาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งได้มาจากเงินออมของสหกรณ์เอง 2.การสร้างกระบวนการในการตรวจสอบสหกรณ์อย่างเข้มแข็งเพื่อป้องกันเหตุความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้น และ 3.การส่งเสริมให้สหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพและราคาให้กับสินค้า รวมถึงพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง โดยเบื้องต้นจะเน้นธุรกิจเกี่ยวกับข้าวและปาล์มน้ำมัน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร และโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจข้าวสถาบันเกษตรกร ซึ่งทั้งสองโครงการมีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2562

โดยโครงการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร จะเน้นดำเนินการใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปรับโครงสร้างการผลิต โดยจะจัดตั้งกลุ่มสมาชิกให้เป็นกลุ่มผู้ผลิตปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่ จำนวน 150 ไร่ เพิ่มศักยภาพการปลูกปาล์ม พื้นที่ 393,300 ไร่ พื้นที่เดิม 353,000 ไร่ ปลูกปาล์มใหม่ทดแทนปาล์มเดิม 35,300 ไร่ และปลูกปาล์มใหม่ทดแทน **ยางพารา** 5,000 ไร่ ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวจะมีการปรับเปลี่ยนใช้ปาล์มพันธุ์ดี ปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการปลูกปาล์ม การพัฒนาแหล่งน้ำ การฝึกอบรมอาชีพเสริม และจัดหาปัจจัยการผลิตเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้นจาก 3.3 ตัน เป็น 3.8 ตันต่อไร่ อัตราการให้น้ำมันปาล์ม เพิ่มขึ้นจาก 17 % เป็น 20 % ผลผลิตปาล์มรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 633,237 ตัน/ปี เป็น 1,495,000 ตัน/ปี สมาชิกลดต้นทุนการผลิต 880 บาท/ไร่ ซึ่งจะส่งผลให้การลดต้นทุนการผลิตในภาพรวมทั้งหมดได้ 347.86 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4,240 บาท/ไร่/ปี และมีปริมาณรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 1,667.59 ล้านบาท ภายใต้งบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 3,387.58 ล้านบาท แบ่งเป็นการดำเนินงานในปี 2558 วงเงิน 311.25 ล้านบาท ปี 2559 วงเงิน 1,698.30 ล้านบาท และปี 2560-2562 วงเงิน 1,378.03 ล้านบาท


สำหรับโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจข้าวสถาบันเกษตรกร จะมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก ธุรกิจแปรรูปข้าวสาร รวมถึงการจัดการผลผลิตเพิ่มมูลค่าของสถาบันเกษตรกรให้มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น รวมถึงสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจข้าวของสถาบันเกษตรกรให้สามารถร่วมกับชุมชนจัดการผลผลิตของสมาชิก และกลุ่มผู้ผลิตข้าวในพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป้าหมายของโครงการนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกจากปี 2557 จำนวน 4.5 แสนตัน เป็น 9.48 แสนตันในปี 2562 ขณะที่การแปรรูปข้าวสารจะเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 53,000 ตัน เป็น 1.34 แสนตันข้าวสารในปี 2562 เนื่องจากปัจจุบันมีสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรประมาณ 3,000 กว่าแห่งที่มีพื้นที่ปลูกข้าวของสมาชิกกว่า 26 ล้านไร่ คิดเป็น 48% ของพื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกรทั่วประเทศ ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกของสมาชิกประมาณ 11.3 ล้านตันข้าวเปลือก หรือคิดเป็น 39.77 % ของผลผลิตข้าวทั่วประเทศ


ทั้งนี้ จำนวนสถาบันเกษตรกรที่จะพัฒนาศักยภาพจะดำเนินการตามชนิดข้าว ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว และข้าวเหนียว ดำเนินการในพื้นที่ 19 จังหวัด สถาบันเกษตรกร 50 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณดำเนินการตลอด 5 ปี จำนวน 6,500 ล้านบาท

"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นที่จะเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ในการดำเนินการเชิงพาณิชย์และสนับสนุนให้เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่ โดยเพิ่มบทบาทในการรวบรวม การแปรรูป และวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศ เพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่เกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป" นายปีติพงศ์ กล่าว



ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่าสามแสน ก.ก. เข้าประมูล ราคาขาย
ยังคงที่

 แหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 5 มีนาคม 2558

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่าสามแสน ก.ก. เข้าประมูล ราคาขาย
ยังคงที่

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดย
วิธีการประมูล ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2558 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3%
กิโลกรัมละ 58.55 บาท / ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 41.50 บาท / ราคาขาย
ท้องถิ่น กิโลกรัมละ 49.00 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 63.15 บาท / ยางแผ่น
รมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 48.47 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 47.47 บาท / ยาง
ฟอง กิโลกรัมละ 46.45 บาท / ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 40.15 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลาง
ยางพารานครศรีธรรมราช จำนวน 312,000 กิโลกรัม

วิเคราะห์สถานการณ์ราคาขายประจำวันนี้ ราคาขายแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันไม่
เปลี่ยนแปลง ยางความชื้นลดลง 1.99 บาท ต่อ ก.ก. มีปริมาณยางเข้าสู่ตลาดกลางยางพารา
นครศรีธรรมราช แบ่งเป็นยางแผ่นดิบ จำนวน 12 ตัน และยางแผ่นรมควัน 300 ตัน / ราคาขาย
แผ่นดิบท้องถิ่น 49.00 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 90 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ราคาน้ำยางสด 49.50
บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 30 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ราคาขยตลาดล่วงหน้า (ราคาเดือนแรก)
ตลาดสิงคโปร์เสนอซื้อที่ 57.69 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 76 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ตลาดโตเกียว
อยู่ที่ 58.96 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 89 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ตลาดเซียงไฮ้อยู่ที่ 67.99 บาท ต่อ
ก.ก. ปรับตัวลดลง 1.24 บาท ต่อ ก.ก.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล

Rewriter : วสันต์พรพรช จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>